

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.87/88 อ่อนค่าจากวานนี้ ตลาดจับตา "ทรัมป์" กล่าวสุนทรพจน์เวที WEF

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.87/88 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 33.82 บาท/ดอลลาร์ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมายังไม่มีปัจจัยใหม่ ด้านสกุลเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบผสมทั้งแข็งค่าและอ่อนค่า

วันนี้ตลาดรอจับตากรกล่าวสุนทรพจน์ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี ผ่านระบบวิดีโอลิงค์ในการประชุม World Economic Forum (WEF) ที่สวิตเซอร์แลนด์ ว่าจะมีการกล่าวถึงนโยบายการตั้งกำแพงภาษีหรือไม่ ซึ่งหากกล่าวถึงอาจส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าได้

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.80 - 34.00 บาท/ดอลลาร์

\* ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 156.46/51 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 155.69 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0408/0411 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0434 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท. อยู่ที่ระดับ 33.905 บาท/ดอลลาร์

-เปิดมาตรการควบคุมฝุ่น PM2.5 ปี 2568 กรมควบคุมมลพิษตั้งเป้าลดพื้นที่ป่า เผาไหม้ลง 25% ลดเผาพื้นที่เกษตร 10-30% "ศูนย์วิจัยกสิกรไทย" ประเมินปัญหาเขตกรุงเทพฯ ปริมาณ 1 เดือน กระทบเศรษฐกิจ 3-6 พันล้านบาท ส.อ.ท.ห่วงผลกระทบเศรษฐกิจ 4 ด้าน "หอการค้า" ชี้ทองเที่ยวหนักสุด ลุ้นพ.ร.บ.อากาศสะอาด แก้ปัญหาระยะยาว คาดผ่านสภา เม.ย.นี้

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา นิวยอร์กในวันพุธ (22 ม.ค.) ขณะที่นักลงทุนรอความชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการภาษีศุลกากรของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ รวมทั้งจับตากรประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์หน้า

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ในวันพุธ (22 ม.ค.) โดยตลาดยังคงได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนของมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ

-นักลงทุนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากร หลังจากปธน.ทรัมป์ว่าจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน เม็กซิโก แคนาดา และสหภาพยุโรป (EU) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.เป็นต้นไป นอกจากนี้ ปธน.ทรัมป์ยังสั่งการให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางทำการทบทวนประเด็นด้านการค้าอย่างครอบคลุม และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เม.ย. โดยนักวิเคราะห์จาก Barclays กล่าวว่าตลาดจะจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกิจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า ยุโรปจะต้องเตรียมพร้อมรับมือการตั้งกำแพงภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ

-นักลงทุนจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี ผ่านระบบวิดีโอลิงค์ในการประชุม World Economic Forum (WEF) ที่เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้ ทั้งนี้ การประชุม WEF ได้เริ่มขึ้นในวันที่ 20 ม.ค. ซึ่งตรงกับวันสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีของนายทรัมป์ ขณะที่ผู้เข้าร่วมการประชุม WEF ต่างแสดงความกังวลต่อนโยบายการตั้งกำแพงภาษีของทรัมป์ว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก

-นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายแห่ง โดยธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะแถลงมติการประชุมในวันพรุ่งนี้ (24 ม.ค.) ส่วน ECB จะประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 29 ม.ค. และเฟดจะประชุมในวันที่ 28-29 ม.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้